

เริ่มแล้ว! สพฐ.สำรวจความประสงค์เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558

นำเสนอเมื่อ : 4 ส.ค. 2558

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3346
สำรวจความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/วทศ๔๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สำรองความประสงค์เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) แบบรายงานจำนวนตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาที่เปิดสอบแข่งขัน (แบบ ๑)
(๒) แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (แบบ ๒)

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเร่งด่วน
เพื่อให้สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูไปปฏิบัติการสอนได้ทันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกอบด้วย ก.ค.ศ. ได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย และหลักเกณฑ์
และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ซึ่งกำหนดว่า การขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันให้ดำเนินการได้เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันแล้ว
ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หรือมีผู้สอบแข่งขันไม่เพียงพอตำแหน่งว่าง หากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใดไม่ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ไม่สามารถขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอทราบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้และ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกลุ่มวิชาใด ซึ่งต้องเป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานี้ หรือ อ.ก.ค.ศ.
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รอการบรรจุอยู่ พร้อมจำนวนตำแหน่งว่าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) โดยขอให้จัดส่ง
ข้อมูลดังกล่าวทาง e-mail : bunju3@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า
ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์

อนึ่ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๗ และ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ขอให้รายงานข้อมูลการ
เรียกบรรจุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) โดยรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้งที่มีการเรียกบรรจุ
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีหรือการบรรจุอยู่ทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖, ๐ ๒๒๘๑ ๐๔๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

รายละเอียดทั้งหมด [คลิกไฟล์แนบ](#)